

คำกล่าวชื่นชมของผู้ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13



ปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป

ชื่อ-สกุล นายอาซิส พิทักษ์कुมพล

นายอาซิส พิทักษ์कुมพล เป็นผู้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ศึกษาด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาสังคมและองค์กรบริหารทางศาสนาอิสลามได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นผู้ยึดมั่นศรัทธาในคำสอนของศาสนา และมีจริยวัตรอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวมุสลิมและบุคคลทั่วไป ส่งผลให้ได้รับเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ๆ หลายด้าน

ด้านการศึกษา นายอาซิส พิทักษ์कुมพล ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ตำรา และส่งเสริมสนับสนุนสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนอิสลามศึกษา เช่น กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ด้านการเมืองการปกครอง นายอาซิส พิทักษ์कुมพล เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบและความมั่นคงแก่จังหวัดชายแดนใต้ โดยการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ของสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาซิส พิทักษ์कुมพล ได้นำความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีใช้เป็นเครื่องมือในการประสานความเข้าใจเพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งที่เป็นไทยพุทธและมุสลิม กระบวนการที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน คือ การเสวนาปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างประชาชนทั้งสองศาสนา นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและศาสนาวิถีโดยการตั้งแท่นเทศนาธรรม การบรรยาย การเผยแพร่งานเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม และสร้างสันติในไทยและสังคมโลก

ด้านการกฎหมาย นายอาซิส พิทักษ์कुมพล มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายสำหรับอิสลามิกชน โดยการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการศาสนาอิสลาม และในส่วนของงานแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ และกรณีเหตุการณ์ตากใบ

นายอาซิส พิทักษ์कुมพล

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555